

BÁO CÁO

Kết quả Chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo năm 2015

Thực hiện Chương trình phối hợp số 268/CTPH/UBDT-TU'HCTĐ ngày 14/10/2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018. Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước (gọi tắt là hai bên) thống nhất nội dung báo cáo Chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo năm 2015 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp Ủy Đảng, Chính quyền và đoàn thể các cấp, lãnh đạo hai cơ quan và sự tham gia nhiệt tình trong công tác nhân đạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên CTĐ các cấp.

2. Khó khăn:

Trong năm 2015, tình hình kinh tế chung trong nước và tỉnh Bình Phước vẫn còn một số khó khăn, giá cao su xuống rất thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vận động nhân đạo và đời sống của người dân, bên cạnh đó còn rất nhiều những người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hai bên tiếp tục hướng dẫn Hội CTĐ và Phòng Dân tộc các huyện, thị quán triệt, triển khai thực hiện nội dung trong Chương trình phối hợp số 02/CTPH-HCTĐ-BDT ngày 24/3/2014 trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2014 - 2018 giữa Hội CTĐ và Ban Dân tộc. Hội CTĐ và Phòng Dân tộc các huyện, thị đã chủ động ký kết phối hợp hoạt động, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và đơn vị.

Kết quả đến nay có 5/11 huyện, thị xã đã ký kết và triển khai thực hiện; 06 huyện, thị chưa ký kết Chương trình phối hợp (huyện Phú Riềng mới thành lập).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên thực hiện chính sách xã hội nhân đạo của Đảng và Nhà nước:

- Phối hợp tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách

của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phát huy những phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vận động cán bộ, viên chức tham gia các hoạt động nhân đạo, các cuộc vận động nhân đạo, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình gặp thiên tai hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Vận động hội viên, nhân dân và cán bộ đóng góp xây dựng các công trình nhân đạo, thực hiện chính sách xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất ổn định cuộc sống:

- Ban Dân tộc phối hợp với Hội CTĐ, các sở ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã thăm, tặng quà cho các cộng đồng, già làng, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn năm 2015 nhân các ngày lễ, tết truyền thống của dân tộc:

+ Tổ chức đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015, trong đó: tặng 806 phần quà trị giá 380.300.000 đồng cho các hội đồng già làng, người có uy tín; vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo, khó khăn và học sinh con hộ nghèo đủ điều kiện đón tết. là 4.140 phần quà trị giá 1.231.570.000 đồng.

+ Tổ chức đoàn thăm, chúc tết Chol Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer: Cấp tỉnh tặng 99 phần quà trị giá 36.000.000 đồng cho các chùa, hội đồng già làng và hộ đồng bào nghèo người dân tộc Khmer; Các huyện Bù Gia Mập, Hớn Quản, Đồng Phú, Lộc Ninh và thị xã Đồng Xoài tổ chức thăm tặng 301 phần quà cho Hội đồng già làng, người có uy tín và các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, tổng trị giá 109.900.000 đồng. Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban Dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh chúc tết, tặng 22 phần quà cho chùa và các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo với tổng trị giá 14.800.000 đồng.

+ Tổ chức đoàn thăm, tặng 17 phần quà trị giá 11.500.000 đồng cho Thánh đường, Nhà hội và các hộ dân tộc Chăm nghèo, khó khăn nhân lễ Ramadhan. Ngoài ra, các huyện: Đồng Phú, Bù Gia Mập tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ dân tộc Chăm nghèo, khó khăn và Thánh đường, Nhà hội và cộng đồng người Chăm là 80 phần quà, tổng trị giá 34.700.000 đồng.

+ Tổ chức đoàn thăm, tặng 94 phần quà trị giá 53.000.000 đồng cho các chùa, hộ dân tộc Khmer nghèo nhân lễ Sene Đôn ta của đồng bào Khmer; các huyện: Lộc Ninh, Chơn Thành và Thị xã Đồng Xoài tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình, các hộ nghèo, khó khăn và chùa là 64 phần quà, tổng số tiền 25.100.000 đồng.

- Ban Dân tộc và Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình người dân tộc S'Tiêng bị thương, thiệt mạng trong 02 vụ sét đánh vào tháng 8/2015 tại xã An Khương, huyện Hớn Quản (04 người, có 01 người thiệt mạng) và xã Thanh An, huyện Hớn Quản (01 người thiệt mạng). Tổng trị giá 6.900.000 đồng, (Thăm hỏi,

động viên 1.300.000 đồng/người bị thương, 1.500.000 đồng/hộ có người thiệt mạng).

- Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 31 hộ dân tộc thiểu số khu định canh định cư ở các xã Đồng Nai, Thống Nhất, Bình Minh - huyện Bù Đăng và xã Tân Lợi - huyện Đồng Phú bị lốc xoáy làm hư hỏng nhà cửa (có 19 căn nhà bị sập hoàn toàn), 32,2 ha cây điều, cao su bị gãy đổ trị giá 9.300.000 đồng. Đồng thời đề nghị UBND huyện Bù Đăng, Đồng Phú tiến hành hỗ trợ, dựng lại nhà cửa ổn định cuộc sống cho các hộ.

- Thông qua các phong trào, cuộc vận động như: *“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”*, dự án *“Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”*, xây nhà tình thương, góp phần xoá đói giảm nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ổn định cuộc sống các huyện đã triển khai thực hiện; huyện Đồng Phú hỗ trợ cho 374 hộ đồng bào thụ hưởng chính sách đất sản xuất chương trình mục tiêu 135; huyện Hớn Quản tổ chức trao nhà tình thương cho hộ gia đình Bà Hồ Thị Minh - ấp Xa Trạch, xã Phước An, trị giá 46.000.000 đồng; huyện Bù Đăng vận động trao tặng 01 con bò cho gia đình ông Điều Thung - thôn 2, xã Thống Nhất, trị giá 20.000.000 đồng và 01 con bò cho gia đình ông Điều Da Ren - thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, trị giá 12.500.000 đồng, 01 con bò cho ông Điều Lớp - thôn 5, xã Minh Hưng, trị giá 12.000.000 đồng, 01 con bò cho ông Điều Bó - thôn 5, xã Đồng Nai trị giá 11.400.000 đồng; huyện Bù Đăng vận động tặng 458 phần quà cho đồng bào nghèo xã Đức Hạnh, Phú Văn, Phú Nghĩa, Phước Minh, Đa Kia, trị giá 112.200.000 đồng.

3. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Huyện Bù Gia Mập tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 680 người, trị giá thành tiền là 47.500.000 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Ban Dân tộc đạt được một số kết quả, nhất là trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thực hiện chính sách xã hội, giúp người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoà nhập cộng đồng vươn lên trong cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ cơ sở, năng lực vận động quần chúng của cán bộ, công chức, viên chức của hai đơn vị. Góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Hội trong các hoạt động nhân đạo, trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo của đất nước, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

2. Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo phối hợp trong năm 2015 là 2.127.170.000 đồng (*Hai tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng*). Kết quả đạt được so với yêu cầu nhiệm vụ, so với tiềm năng của hai bên còn hạn chế, triển khai tổ chức thực hiện còn lúng túng; nội dung, phương thức hoạt động chưa phong phú; một số đơn vị, địa phương chưa xác định rõ các mô hình


phối hợp; hoạt động còn mang tính hình thức, thời vụ dẫn đến hiệu quả chưa cao và như huyện Bù Đốp ký Chương trình phối hợp nhưng chưa triển khai thực hiện vì vậy có gửi báo cáo nhưng không có kết quả, một số địa phương chưa ký Chương trình phối hợp hoạt động và không gửi báo cáo như: huyện Chơn Thành, Lộc Ninh, thị xã Bình Long, Phước Long và Đồng Xoài và huyện Phú Riềng do mới tách nên chưa triển khai thực hiện.

3. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, công chức và người lao động hai bên và hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên về Chương trình phối hợp, về công tác phối hợp hoạt động chưa thường xuyên, chưa tích cực; hai cơ quan thường trực phối hợp tham mưu triển khai các hoạt động, thực hiện chế độ trao đổi thông tin chưa kịp thời; triển khai thực hiện ký Chương trình phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị dẫn đến chông chéo, khó thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả Chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo giữa Hội Chữ thập đỏ và Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước năm 2015./.

BAN DÂN TỘC TỈNH
TRƯỞNG BAN

Mã Ly Phước

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI CTĐ TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng

Nơi nhận:

- TW Hội CTĐ Việt Nam;
- Ủy Ban Dân tộc;
- TT Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân-vận Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo hai bên;
- Các phòng, đơn vị thuộc Hai bên;
- Hội CTĐ, Phòng Dân tộc, Vp. HEND-UBND các huyện, thị;
- Lưu VT, Ban CTXH-Hội CTĐ.